

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Kính thưa: đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây*

*Kính thưa: các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sơn Đông !*

*Kính thưa: Các vị đại biểu, quý vị cử tri!*

Tôi tên là **Chu Anh Dũng**. Sinh ngày 28/12/1981

Quê quán tại phường Trung Hưng thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Hiện nay tôi đang ở xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, quý vị cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, học lớp chuyên toán tại trường THPT chuyên ban ST, học đại học Bách Khoa Hà Nội và tốt nghiệp thạc sỹ khóa 2004 – 2006 của khoa Sư Phạm Kỹ Thuật trường đại học BKHN.

Với mong muốn góp phần sức lực của mình để xây dựng quê hương, vùng đất Xứ Đoài nên sau khi học xong đại học tôi đã quyết định về quê làm kinh doanh. Tôi làm giám đốc công ty TNHH tin học C&T từ năm 2005 tới nay và đang là UVBCH hội doanh nghiệp thị xã Sơn Tây kiêm chi hội trưởng chi hội doanh nghiệp xã Thanh Mỹ và cũng đang là thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ VNS Xứ Đoài Sơn Tây.

*Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các vị cử tri!*

Tôi nhận thức rằng: HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, do cử tri trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Để hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó, HĐND thị xã là nơi hội tụ đầy đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực của những đại biểu do nhân dân lựa chọn.

Được hội doanh nghiệp thị xã Sơn Tây, cử tri nơi cư trú và UB MTTQ thị xã Sơn Tây hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 và được UB bầu cử thị xã phân công ứng cử tại xã Sơn Đông; bản thân tôi ý thức được đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân.

Thị xã Sơn Tây đặc trưng là có nền văn hóa lâu đời, vùng đất hai vua, có thành cổ, làng cổ, Đền Và... và là vùng đất quân sự. Nên thị xã được quy hoạch là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của thủ đô với định hướng phát triển Văn hóa, du lịch, dịch vụ và giáo dục.

Theo ngọc phả, xã Sơn Đông có từ cách đây rất lâu, Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay, xã Sơn Đông có diện tích khoảng 20 km<sup>2</sup>, dân số khoảng hơn 15 ngàn người; tiềm năng đất đai còn nhiều, có đường

quốc lộ 21 chạy qua, đang trong dự án mở rộng. Có hồ Đồng Mô, sân Gôn với nhiều dự án thuê đất quanh hồ. Có cụm công nghiệp Sơn Đông đã đi vào hoạt động ở giai đoạn I, đang đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng triển khai các giai đoạn tiếp theo. Hiện nay, xã Sơn Đông đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, cần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị, khuyến khích nông dân tham gia phát triển văn hóa khu vực nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển du lịch. Sơn Đông cần khuyến khích phát triển dịch vụ cung ứng lao động xuất khẩu đi nước ngoài, nhất là đi Angola.

*Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các vị cử tri !*

Tôi rất vui mừng, phần khởi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 8 (xã Sơn Đông). Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết thực hiện chương trình hành động tập trung vào 4 nhóm nội dung sau:

Một là: Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri. Trên cơ sở đó, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kì họp, tôi sẽ tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa HĐND với các doanh nghiệp và cử tri. Luôn sát cánh tạo cơ hội cho doanh nghiệp và cử tri được tiếp xúc với các chủ trương và đường lối của Đảng của nhà nước để doanh nghiệp và cử tri định hướng các hoạt động của mình đúng với pháp luật.

Hai là: Ngoài những nhiệm vụ chung của người đại biểu HĐND, với vai trò là chủ doanh nghiệp, BCH hội doanh nghiệp, tôi cùng với hội doanh nghiệp Sơn Tây sẽ tập trung phát huy hơn nữa việc chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Tham gia và tích cực vận động các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, các chương trình xã hội – từ thiện, hỗ trợ công tác phòng chống Covid... Đưa công nghệ thông tin vào doanh nghiệp và trường học.

Ba là: Để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, bản thân tôi sẽ phấn đấu nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; rèn luyện, tu dưỡng để luôn giữ đạo đức trong sạch, có lối sống giản dị, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở, tận tâm, tận lực với công việc để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm của bà con cử tri.

Bốn là: Trong bất kỳ hoàn cảnh và với cương vị công tác nào bản thân tôi cũng mong muốn được đón nhận sự đóng góp ý kiến của cử tri và coi đây là một

sự cố vũ, tin tưởng, động viên to lớn. Thường xuyên chịu sự giám sát của cử tri để tiếp thu và kịp thời sửa chữa những sai sót, nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Tôi xin hứa sẽ phản ánh trung thực nguyện vọng, đề xuất ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, giải quyết các vấn đề KT - XH của thị xã, để cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ và luôn sát cánh cùng cử tri thị xã nói chung, cử tri xã Sơn Đông nói riêng trong quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn thường trực UB MTTQ thị xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sơn Đông đã tổ chức hội nghị để tôi và các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 8 trước ngày bầu cử.

Tôi vô cùng biết ơn các cụ, các ông bà, các anh chị đại diện cử tri đã dành thời gian quý báu, trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp có mặt trong hội nghị hôm nay để tôi có điều kiện trình bày suy nghĩ, tâm tư của mình; nêu chương trình hành động nếu như được bầu là đại biểu HĐND thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các ứng cử viên cùng toàn thể các vị cử tri mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn !

Sơn Tây, ngày 14 Tháng 05 năm 2021

Người phát biểu

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Ứng cử HĐND Thị xã Sơn Tây khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026  
(Đơn vị bầu cử số 8: Xã Sơn Đông - Thị xã Sơn Tây)**

**Người ứng cử: Nguyễn Thị Bích Hạnh**

**Chức vụ đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng Trường THCS Sơn Tây**

**Kính thưa Chủ tọa Hội nghị! Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại biểu cử tri Đơn vị bầu cử số 8!**

Hôm nay, Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thị xã Sơn Tây phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Đông tổ chức Hội nghị để những người ứng cử Đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc với Đại biểu cử tri tại đơn vị bầu cử. Rất vinh dự cho bản thân tôi, là một trong 5 ứng cử viên được ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 của Thị xã Sơn Tây- xã Sơn Đông. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, trước hết cho phép tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đại biểu cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc; Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

**Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại biểu cử tri!**

Tôi tên là: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Sinh ngày: 18/6/1979 - Dân tộc : Kinh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, gia đình, được Đảng và Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng, bản thân tôi luôn không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Hiện tại, tôi đang theo học Lớp Cao học Quản lý giáo dục của Trường Đại học giáo dục - ĐH Quốc gia. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Với 20 năm công tác trong ngành giáo dục, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ, LĐTT, đã đạt giáo viên dạy giỏi của tỉnh Hà Tây, của Thành phố Hà Nội và được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng giấy khen. Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Tây, TX Sơn Tây.

Với những kinh nghiệm và khả năng của bản thân, trên cương vị mà mình đang đảm nhiệm, tôi tự tin có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu HĐND, đáp ứng được mong mỏi của toàn thể cử tri.

**Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!**

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Sơn Tây hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã Sơn Tây khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số **08** của Thị xã Sơn Tây - xã Sơn Đông. Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự,

song cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, vì đại biểu HĐND là người mang trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự “của dân, do dân và vì dân”. Tôi mạnh dạn ứng cử đại biểu HĐND với mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những chủ trương, quyết định, các giải pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và xác định được trách nhiệm của mình khi trở thành đại biểu HĐND. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Thị xã Sơn Tây khóa XX, tôi nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện tốt **Chương trình hành động** sau đây:

***Một là, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND***

- Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; các giải pháp trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chính sách về giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn....

- Tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thị xã về những lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Thị xã, đặc biệt quan tâm ý kiến, nguyện vọng của cử tri xã Sơn Đông hiện nay. Với vai trò là một người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ nắm bắt, bám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Đông về những nội dung được đông đảo nhân dân quan tâm và phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Dự án giãn cư Yên Chi, một số vấn đề về cơ sở hạ tầng như: chất lượng nhiều đoạn đường đang bị xuống cấp, khoảng hơn 1 km của quốc lộ 21 chạy qua địa bàn xã chưa có điện thấp sáng, tình hình ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ...

***Hai là,*** trên cương vị công tác của mình hiện nay - Phó Hiệu trưởng trường THCS Sơn Tây - Thị xã Sơn Tây - một địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân trên toàn Thị xã. Được sự tin tưởng, tín nhiệm của Phòng GD&ĐT Sơn Tây, Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều năm qua tôi là một trong số giáo viên cốt cán của Phòng GD&ĐT Sơn Tây, là cộng tác viên Thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội. Thông qua các hoạt động giáo dục, các đợt thanh tra, kiểm tra các trường trên địa bàn Thị xã và các quận, huyện khác, tôi có thuận lợi được nắm bắt tình hình phát triển giáo

dục, văn hóa - xã hội của các xã, phường trên Thị xã Sơn Tây, các quận, huyện trong toàn Thành phố nên tôi hiểu cần phải làm gì để đưa giáo dục địa phương phát triển. Đặc biệt, trong quá trình làm việc với các cấp lãnh đạo, tôi có thể tham mưu với Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã Sơn Tây về các vấn đề mà nhân dân Sơn Đông mong mỏi.

### **Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại biểu cử tri!**

Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, tôi hiểu rất rõ những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội và thách thức của toàn ngành giáo dục nói chung, của giáo dục Sơn Đông nói riêng hiện nay. Tôi có thể thay mặt bà con nhân dân xã mình đề xuất nguyện vọng tới các cấp Lãnh đạo của Thị xã, tới Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Sơn Tây, tham mưu với các cấp chính quyền có những biện pháp đưa giáo dục xã ta phát triển lên một tầm cao mới. Trong những năm gần đây, giáo dục xã Sơn Đông đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, Cộng đồng học tập của xã ta đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, được Lãnh đạo Thị xã ghi nhận. Để có được những thành tích này, không thể không nhắc đến sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Đông, sự quan tâm chung tay của toàn thể nhân dân. Với số dân trên 16.500 người, số trẻ em trong tuổi đến trường khoảng 4000 em, hiện nay Sơn Đông trở thành một xã có nguồn lao động dồi dào, có khả năng thu hút vốn đầu tư. Tôi hi vọng được cử tri xã Sơn Đông ủng hộ cho tôi trong kì bầu cử HĐND sắp tới, cho tôi có cơ hội đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của mình vào việc nâng cao chất lượng Cộng đồng học tập, tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho lao động có tay nghề, góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm của nhân dân Sơn Đông thông qua các dự án phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống... trên địa bàn xã

**Ba là**, không ngừng tìm hiểu thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu để hỗ trợ giải quyết những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Sẵn sàng tiếp nhận, tìm hiểu những ý kiến, nguyện vọng của cử tri và có trách nhiệm đôn đốc quá trình giải quyết giúp cử tri. Trong quá trình giám sát, đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HDND đối với cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Sơn Đông nhiệm kì 2020 - 2025 đề ra, tôi mong muốn được trở thành một thành viên, cùng nhân dân xã Sơn Đông thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát

triển, phấn đấu đưa xã ta đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2019, Thị xã Sơn Tây được Thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hiện nay có 1/6 xã đạt nông thôn mới nâng cao là xã Kim Sơn. Trong nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng Lãnh đạo cùng nhân dân Sơn Đông sẽ đoàn kết, đồng lòng củng cố chính trị, xây dựng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và hơn nữa là nông thôn mới kiểu mẫu.

**Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể hội nghị !**

Người xưa đã có câu “Nhân vô thập toàn”, con người chúng ta luôn hướng tới sự hoàn thiện. Trong quá trình công tác, bản thân tôi không thể tránh khỏi những mặt còn hạn chế. Với tư tưởng cầu thị, tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu cử tri trong Hội nghị ngày hôm nay. Và bản thân tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện mình hơn.

Đối với chức trách, nhiệm vụ của mình hiện nay, cũng như nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nếu trúng cử, tôi xin hứa trước các Đại biểu cử tri sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng tư cách đạo đức, tiếp tục ra sức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ, người đại biểu HĐND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu của dân, luôn luôn lắng nghe và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng hợp pháp của nhân dân, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp cử tri xã Sơn Đông để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri Sơn Đông tới các kỳ họp của HĐND Thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu trở thành Đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin của cử tri xã Sơn Đông.

*Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cử tri đã quan tâm, lắng nghe; Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đông đã giúp cho tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với các Quý vị đại biểu cử tri hôm nay!*

***Tôi xin trân trọng cảm ơn!***

*Sơn Tây, ngày 14 tháng 5 năm 2021*

**NGƯỜI ỦNG CỬ**

**Nguyễn Thị Bích Hạnh**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY  
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026**

----

*Kính thưa các ông, các bác, quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể cử tri!*

Tôi tên là: **Đỗ Hoa Thu**

**Sinh ngày 28/06/1988**

**Quê quán: Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội**

Thường trú tại: thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Nơi công tác: Phụ trách Văn hóa Thông tin tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo thị xã Sơn Tây, các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể xã đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tiên, tôi xin gửi tới các đại biểu cùng toàn thể các quý vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc!

**Kính thưa các ông, các bác, quý vị đại biểu!**

**Thưa toàn thể cử tri!**

Hôm nay ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 08 xã Sơn Đông vận động bầu cử. Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự được Ban Thường vụ xã Sơn Đông giới thiệu là đại biểu đại diện cho UBND xã tham gia ứng cử HĐND Thị xã Sơn Tây; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ Thị xã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình tôi, cơ quan, mà còn là trách nhiệm lớn trước Thị ủy, cử tri và nhân dân toàn Thị xã.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Thành công của cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bản thân tôi là người con của quê hương Sơn Đông, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí cán bộ và nhân



dân xã Sơn Đông, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Sơn Tây nói chung và xã Sơn Đông nơi tôi đang sinh sống và làm việc ngày càng giàu mạnh.

Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm cụ thể sau:

Thứ nhất: Với cương vị bản thân đang đảm nhiệm là Phụ trách văn hoá thông tin xã Sơn Đông, tôi nhận thấy Sơn Tây là một vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía Tây của Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 42km. Vị trí giao thông thuận lợi cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng phong phú, đa dạng chính là nguồn tài nguyên dồi dào phát triển du lịch như chuỗi du lịch, lịch sử văn hoá được xếp hạng cấp quốc gia như Thành cổ - Đền Và - làng cổ Đường Lâm hay chùa mía, lăng Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ và nhiều các di tích lịch sử khác, đối với xã Sơn Đông có Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trên 1 phần địa bàn của xã Sơn Đông, Với hồ Đồng Mô, sân golf Đảo Vua Đồng Mô, Biệt thự Phan Thị, cụm di tích lịch sử văn hóa Đền Mãng Sơn, đình Sơn Đông, đình Sơn Trung, di tích lịch sử văn hóa đền Vua Lê, chùa Sơn Trung và cùng với tốc độ đang phát triển lớn mạnh của chùa Khai Nguyên.

**Kính thưa các ông, các bác, quý vị đại biểu và toàn thể cử tri.**

Đối với cụm di tích lịch sử văn hóa Đền Mãng Sơn, đình Sơn Đông, đình Sơn Trung trong năm 2020 đã hoàn thiện hồ sơ trình sở văn hóa thông tin và thể thao công nhận xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Để phát huy giá trị truyền thống di tích lịch sử văn hóa và phát triển ngành du lịch trên địa bàn xã Sơn Đông tôi rất mong muốn được đóng góp tâm huyết và sức lực của mình để xây dựng và phát triển thị xã Sơn Tây nói chung và xã Sơn Đông nói riêng trở thành một khu trung tâm dịch vụ du lịch phát triển.

Thứ hai: Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; chủ động gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí đại biểu HĐND tiền nhiệm để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của Nhân dân cũng như hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh

nhằm đáp ứng kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền địa phương.

Thứ ba : Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND Thị xã đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động làm việc với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ánh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các Chương trình, Nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ.

Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết mà HĐND đã thông qua đến Nhân dân và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Thứ tư: Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Thường xuyên gần bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng và trúng cho lợi ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí . Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên trì đeo bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của Hội đồng nhân dân Thị xã.

Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của nhân dân cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Rất mong được cử tri và nhân dân quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa, xin cảm ơn nhân dân ,cử tri, quý vị đại biểu đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội nghị ngày hôm nay giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Tôi xin gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông, các bà, các bác lời chúc sức khỏe, xin trân thành cảm ơn!

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND THỊ XÃ, KHÓA XX, NK 2021-2026**

- *Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu!*
- *Kính thưa toàn thể cử tri dự hội nghị!*

Thực hiện Điều 66 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015. Hôm nay, UBND Thị xã Sơn Tây phối hợp với UBND, MTTQ xã Sơn Đông tổ chức hội nghị cho người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để gặp gỡ, TXCT vận động bầu cử và trình bày chương trình hành động của mình, nếu được bầu làm người đại biểu Nhân dân.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc!

***Kính thưa hội nghị!***

Trước hết cho phép tôi xin tự giới thiệu qua về bản thân:

- + Họ và tên tôi: Đỗ Minh Tranh, sinh ngày 04/8/1977.
- + Chỗ ở hiện nay: thôn Tân Phú, xã Sơn Đông.
- + Chức vụ hiện nay là: Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông.
- + Vợ tôi là: Nguyễn Ngân Quỳnh, sinh năm 1987, là giáo viên trường tiểu học Vĩng Xuyên A - Phúc Thọ - Hà Nội.
- + Con trai tôi là: Đỗ Hồng Phong, sinh năm 2011, đang là học sinh lớp 4, trường Tiểu học Sơn Đông.

***Kính thưa hội nghị!***

Qua kinh nghiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của bản thân và theo **Điều 6** của **Luật Tổ chức Chính quyền địa phương**, tôi đã hiểu được rằng:

*HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và HĐND về việc thực hiện Nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Tại hội nghị hôm nay, trước toàn thể cử tri, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các ông, các bác, cùng toàn thể cử tri đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua! Tôi mong muốn được tiếp tục làm người đại biểu nhân dân, để tiếp tục có sự chuyển tải những tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến HĐND Thị xã và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.*

Với vị trí, vai trò quan trọng của HĐND, được trở thành đại biểu HĐND Thị xã là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân toàn xã. Vì vậy, tôi sẽ phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình để làm thật tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền...

Báo cáo với các vị đại biểu và toàn thể cử tri như đã biết, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, xã chúng ta có khu sân Golf Đồng Mô đã phát hiện ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 (F0) và có liên quan đến nhiều công nhân trong Công ty (F1). Xã Sơn Đông đã phải đưa đi cách ly tập trung trước mắt là 4 người ngay trong đêm muộn ngày 12/5/2021 (thứ 4) tại trường Quân chính-xã Xuân Sơn, và BCD xã đã chỉ đạo TYT cùng các bộ phận kịp thời rà soát, truy vết các trường hợp, người liên quan là F2, F3.... Đã ra QĐ cách ly kịp thời tại nhà và giao cho các bộ phận trong BCD, TYT, các thôn cùng các “ tổ giám sát cộng đồng” tổ chức giám sát việc chấp hành cách ly. Ngoài ra, xã chúng ta còn có trên 30 người khác đang chấp hành cách ly tại nhà do liên quan đến bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh và bệnh viện K3-Tân Triều, và có khoảng gần 20 người đang cách ly tại bệnh viện 105.... đến chiều ngày hôm qua, 13/5/2021, qua xét nghiệm lần 1 thì trung tâm CDC HN có kết quả âm tính. Tuy nhiên tại hội nghị này, rất mong các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri hãy nêu cao tinh thần phòng chống dịch, chung tay cùng địa phương, Thị xã, Thành phố và cả nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19...

### ***Kính thưa hội nghị!***

Theo Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 26/02/2021 của Thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch KTXH của Thị xã 5 năm qua, còn có những khó khăn, nhiệm vụ chưa đạt kết quả tốt, đó là:

+ Phát triển kinh tế thì giá trị sản xuất nông nghiệp còn ở mức thấp; chưa có nhiều mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả và ứng dụng KH-CN cao vào sản xuất; khó khăn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm...

+ Về công tác quản lý đô thị, đất đai thì một số công trình trọng điểm triển khai còn chậm, nguồn vốn dành cho đầu tư còn hạn chế, bố trí vốn chưa kịp thời; công tác cấp GCN QSD đất còn khó khăn, việc xử lý vi phạm còn chưa triệt để....

+ Về văn hoá xã hội thì chưa xây dựng được mô hình trường học chất lượng cao; xã hội hoá giáo dục và y tế còn đạt thấp...

+ Về an ninh, quốc phòng thì tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; phong trào bảo vệ AN-TQ ở cơ sở chưa phát triển đồng đều...

### ***Kính thưa toàn thể cử tri!***

Trong thời gian tới, nếu tôi tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu vào làm người Đại biểu của dân, tôi xin được đưa ra dự kiến chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:

1. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tích cực tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để gần sát Nhân dân hơn nữa; đồng thời, nắm rõ các vấn đề phát sinh trong Nhân dân, kịp thời chuyển tải, phản ánh đến các cấp chính quyền để chỉ đạo giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

2. Chủ động sắp xếp thời gian để tiếp xúc với Nhân dân định kỳ và thường xuyên hơn, dành nhiều thời gian để đi đến các thôn, cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến của cử tri. Từ đó, sẽ nắm bắt kịp thời các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, tổng hợp và tích cực phát biểu tại các kỳ họp HĐND Thị xã; chủ động làm rõ các nội dung, vấn đề của cử tri và Nhân dân quan tâm để chuyển tải đến với HĐND Thị xã kịp thời và chính xác, tiếp tục chuyển thành chất vấn nếu nội dung, vấn đề bức xúc của cử tri chưa được giải quyết.

3. Đề xuất với HĐND, UBND, các phòng ban thị xã Sơn Tây tập trung nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và các vấn đề liên quan đến dân sinh; Ưu tiên giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc mà cử tri đang quan tâm.

4. Tham mưu đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư sớm hoàn thiện các tiêu chí, để người dân ở các xã được thụ hưởng những lợi ích từ chương trình này. Tích cực đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế...

5. Tham gia giám sát việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc đầu tư xây dựng các công trình, các dự án. Kiến nghị Thị xã chỉ đạo giải quyết triệt để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho Nhân dân.

6. Đề nghị thị xã quan tâm hơn đến việc tạo điều kiện phát triển văn hóa, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo; dạy nghề, giải quyết việc làm và chế độ chính sách xã hội.

7. Tham mưu, đề xuất giải pháp đảm bảo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội....

### ***Thưa hội nghị!***

Do thời gian của hội nghị không nhiều, nên tôi xin phép được trình bày kế hoạch chương trình hoạt động dự kiến trong tương lai, nếu tôi được bầu làm Đại biểu HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã, tôi sẽ có điều kiện để thực hiện được chương trình hành động của mình, tôi sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình và làm cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền, để không phụ niềm tin của cử tri dành cho bản thân tôi.

Rất mong được cử tri dự hội nghị hôm nay, cùng toàn thể cử tri trên địa bàn xã Sơn Đông quan tâm giúp đỡ, ủng hộ cho tôi và các ứng cử viên dự hội nghị hôm nay.

Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc!

Xin cảm ơn!